

KÍNH MUNG MARIA

Kính Mừng Maria

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Đức Giêsu đã vào trong trần thế và Lời kinh chúc tụng Maria được xướng lên trong âm thanh đầm ấm của Mùa nhậm Giáng Sinh: "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thờ tụng". Vinh danh Thiên Chúa trong Đức Maria là Lời kinh đẹp nhất của nhân loại tán tụng hồng ân Thiên Chúa.

Lời kinh kính mừng của thiên sứ Gabriel và Maria, cũng là lời kinh chào chúc của toàn thể nhân loại dâng lên Mẹ và qua Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Mẹ là người diễm phúc, bởi vì tâm hồn Mẹ là Đền Thờ Con Thiên Chúa ngự trị. Sự không là lời hoa mỹ khi ca ngợi Mẹ, bởi vì chính Mẹ đã là Lời tán tụng đẹp nhất nhân loại dâng lên Thiên Chúa. Ca ngợi Thiên Chúa, không là để làm vinh danh Thiên Chúa hơn những lời ca tụng Mẹ là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho loài người.

Con người biết ca tụng vẻ đẹp của thiên nhiên, con người cũng biết ca tụng những tâm hồn thánh thiện, những lời ca tụng đó làm cho nhân loại không ngừng muốn yêu những vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã dâng nên và ban cho loài người. Lời Kinh Kính Mừng này cho nên quy hướng về Thiên Chúa, để cảm tạ, để tri ân. Lòng cảm tạ và niềm tri ân cũng đem sự sống, hồng phúc của tâm hồn nhân loại, mang trong mình những đau khổ của thân xác và tâm hồn mà Thiên Chúa đã trao dâng. Trong nhân loại, có một con người hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa để phục vụ Người và tất cả nhân loại cũng có nhu cầu tâm hồn muốn quy phục về Thiên Chúa.

Lời kinh rớt đọt, bài lời kinh mang sự hoan hỷ của triêu thiên quốc và cũng mang niềm hoan của nhân loại. Niềm mừng vui y minh chúng rớt, công trình tởo đợng của Thiên Chúa là một công trình đi lên, luôn hướng về phía trước, cho dù tởi lờ có ngút ngàn, cho dù tởi lờ có làm mờ lờ, tình thợng yêu và lòng thợng xót của Thiên Chúa không bao giờ thớt bở. Nhân lờ nh đố vờn ngợng cao đờu tởn về phía trước, nờ ngợng nguợng ánh sáng của Tình Yêu đờa đờn. Nờ chờn của tởi lờ nờy sinh một màu hoa trợng diễm lờ, không mang tở, không mang nét nhợ, không có đờu vớ tởy xợc của tởi lờ, bở vì tở tở nhợng mãnh lờc của tởi lờ đờu chào thua, khuợ tở c trợc tình yêu thợng của Thiên Chúa. Công trình tởo đợng là công trình yêu thợng, Thiên Chúa yêu thợng nhân lờ và trờ thành niềm vui xác tởn: "Đợng toàn năng đã làm cho tởi, bở tở bao đờu cao cở, Danh Ngợng tởi thớt chí thánh chí tôn." Thiên Chúa đã yêu thợng và tở y, giờa nhợng hoang mợc vờn nờy lên nhợng chời non xuân sỏc: "Trong đờm gì đờp bợng sen, lá xanh bông trợng lờ chen nhợ vàng, nhợ vàng bông trợng lá xanh, gờn bòn mà chợng hôi tanh mùi bòn"; đợc Thiên Chúa yêu thợng, cuợc đời trờ nên diễm phúc, đợc Thiên Chúa nâng niu giờ gờn, nên tở y có một đờa sen hợng nờy lên giờa bòn mà chợng hôi tanh mùi bòn.

"Kính mừng Maria" là lời kinh ca khen kợ công của Thiên Chúa. Kợ công mà Ngợng tởi đã thợc hiờn bợng yêu thợng, vờ đờp tình tuyờn thánh thờn của trinh nữ Maria, Maria đợc nên tráng lờ nhợ Đờn Thợ của Ngợng tởi trong trờn gian. Trong lời kinh y có: lờ tán tởng của Mỏ, lờ chào chúc của Thiên sỏ, niềm cợm mợn tri ân của nhân lờ, vờn đờng không ngợng trôi chợy trong suời nguợng ân phúc. Thiên Chúa yêu thợng loài ngợng tởi.

GC chuyờn 19-12-12